

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập ngũ niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr, San jose CA 95121

Số 12/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO

v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại bị tố cáo là hoạt động không giấy phép và không khai thuế với chánh quyền, tài chánh không minh bạch . . .

Kính thưa Quý Chức Sắc, Chức việc , Đồng đạo, Cơ Sở và Thân hữu,

Thưa quý vị,

Gần đây, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã bị vài vị qua phương tiện email, qua các trang web đã tố cáo Ban Thế Đạo Hải Ngoại là hơn 20 năm qua, Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động không có giấy phép của tiểu bang 501(c)3, tài chánh không minh bạch, không có tài khoản (bank account) riêng của Ban Thế Đạo và chưa lần nào báo cáo tài chánh trong suốt 20 năm qua.

Trước sự kiện tố cáo Ban Thế Đạo Hải Ngoại nêu trên, nay Ban Thế Đạo Hải Ngoại tuân hành Quyết định của phiên họp ngày 12-6-2020 xin Minh Xác để quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ, Hiền Muội được rõ:

1- Ban Thế Đạo Hải Ngoại là một Tổ chức hoạt động bất vụ lợi (non-profit organization) có giấy phép của Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ.
Hiện nay cứ 2 năm Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải ghi danh lại nơi Tiểu Bang California Hoa Kỳ và phải đóng lệ phí ghi danh.

2- Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được Sở Thuế Tiểu Bang California (FTP: Franchise Tax Board) cho miễn trừ thuế (tax-exempt).

3- Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (IRS: Internal Revenue Service) cho miễn trừ thuế (tax-exempt).

4- Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được Bưu Điện Hoa Kỳ cho gửi Kinh sách, Báo Chí, Thư từ . . . theo giá rẻ (bulk rate).

5- Trong Tập San Thế Đạo mỗi khi được phát hành, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đều có đăng số tiền quý Huynh Tỷ Đệ Muội và Thân Hữu đã yểm trợ Tập San Thế Đạo, yểm trợ in Kinh Sách, Tiền Niên Liễm.

6- Cuối mỗi năm, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đều có gửi đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội và Thân Hữu Giấy Cảm Tạ của Ban Thế Đạo Hải Ngoại có ghi rõ số tiền của Quý vị đã yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong năm qua và Biên Nhận số tiền quý vị đã yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại để quý vị khai thuế với Tiểu Bang và Liên Bang nếu cần thiết.

Tóm lại Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã hoạt động tại Hoa Kỳ hơn 20 năm qua, đã có giấy phép hoạt động và có khai thuế hằng năm theo luật lệ của Hoa Kỳ.

Để kết luận Ban Thế Đạo Hải Ngoại kính xin quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ, Hiền Muội, quý Thân Hữu và quý Cơ Sở hiểu rõ tính cách pháp lý của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong các vấn đề đạo sự.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng kính thông báo và kính chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe dồi dào và thân tâm thường an lạc.

Trân trọng kính chào quý vị.

San Jose, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm

**BAN THẾ ĐẠO
HẢI NGOẠI**

QS Nguyễn Ngọc Dũ